

การดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน มาตั้งแต่ปี 2546 โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การกำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นการกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ทั่วถึงทุกอำเภอ ให้เด็กและเยาวชนในชนบทมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันเป็นพื้นฐานให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดให้เท่าทันโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้น ทำให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมั่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตด้วยความพร้อมอย่างสากล ให้เป็นกำลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการ ดังนี้

วิธีการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ วางแผนจัดทำโครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามอนุมัติโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ประชุมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผู้สอนทุกคน โรงเรียนละ 1 วัน

นิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้สื่อ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรม

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นำเสนอผลงานนวัตกรรม คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมส่งเข้าคัดเลือกเพื่อเป็นนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ และนำเสนอในการสัมมนาวิชาการโรงเรียนในฝัน (Lab School Symposium) ต่อไป

สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ความสำเร็จของผลงาน

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนในฝันยังคงบริหารและจัดการเรียนรู้ได้คงรูปแบบความเป็นโรงเรียนในฝัน ผู้บริหารส่งผลงานนวัตกรรมเข้าคัดเลือก 4 โรงเรียน 8 โรงเรียน และ ผลงานนวัตกรรม ครูผู้สอนจำนวน 5 คน

สรุปผลการคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมระดับดีเยี่ยมจำนวน 3 ผลงาน นวัตกรรมระดับดีจำนวน 6 ผลงาน

ที่	ชื่อผลงาน	คุณภาพผลงาน			ชื่อผู้เสนอผลงาน	สังกัด	โทรศัพท์ /e-mail	
		ดีเยี่ยม	ดี	พอใช้				
1	Computer basic E-learning online	/			น.ส.ฤทัยรัตน์ ไชยมงค์ นายยงยุทธ อินอุเทน	โรงเรียนบ้านนาหว้า	082-8367249 089-7150962	

2	หลายแหล่งเรียนรู้ หลากผู้เรียน ร่วม	/		นายสายันต์ โชติวังโส	โรงเรียนบ้าน ดอนกลาง	085-4598945	
3	การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโดยใช้โครงการ คุณธรรม	/		นายประวิทย์ จันทา	โรงเรียนบ้านโพ จาน	083-3489295	
4	แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน และอ่าน	/		นายยงยุทธ อินอุเทน	โรงเรียนบ้านนาหว้า	089-7150962	
5	ผลการสร้างคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยใช้สถานักเรียน	/		นายวินัย แสงศักดิ์	โรงเรียนบ้านน้าน้อย	088-3271370	
6	การแก้ไขปัญหาและพัฒนา ทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของเด็กชายอัษฎา เสาร์นอก	/		นายเทพเทววรรณ วงษาเนาวิ	โรงเรียนบ้านน้าน้อย	081-9930789	
7	รูปแบบการบริหารโรงเรียน คุณภาพโดยใช้ PISUT Model	/		นายพิศุทธิ์ กิตติศรีวร พันธุ์	โรงเรียนบ้านท่า อู เทน	089-9407559	
8	การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วย กิจกรรมสร้างสรรค์	/		นางนงคริรักษ์ กระโจม	โรงเรียนบ้านน้าน้อย	081-0470263	
9	รายงานการพัฒนาเยาวชนตาม แนวพุทธวิธี ด้วยโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสู่ การปฏิบัติที่ยั่งยืน โรงเรียน บ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)	/		น.ส.วัชรภรณ์ ปัญญา นางไพวัลย์ เครือหว่า	โรงเรียนบ้านปากอูน	081-8722719	

นายสถาพร ชูทองรัตน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2